




ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา

ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ในกรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงานและมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว ได้ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดวิธีการขั้นตอนการดำเนินการ นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล ซึ่งดำเนินการเป็นไปตามประกาศดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๐ ราย (ปรับระดับเป็นตำแหน่งระดับชำนาญการ) พร้อมชื่อผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มาเพื่อทราบ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ภายในระยะเวลา ๔๐ วัน (ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒) นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา ทั้งนี้ หากผู้ใดมีข้อทักท้วง ให้ทำการทักท้วงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ ซึ่งดำเนินการเป็นไปตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

  
(นายพิเศษ วิริยะพาหะ)  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑  
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

ตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้ จากระดับเริ่มต้นของสายงาน				ผู้ครองตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก		ชื่อผลงาน	ข้อเสนอแนวคิด
ลำดับ ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง	สังกัด	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง		
๑	๕๔๓	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มบัญชีและการเงินกองทุน กองพัฒนาระบบสนับสนุน การสหกรณ์	นางสาวสาวิตรี ตาดทอง	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน เงินกองทุน สหกรณ์ เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุน เพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบัน เกษตรกร	เรื่อง แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดทำ รายงานการเงิน เงินกองทุนนอกงบประมาณ
๒	๔๓๓	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1 (ด้านข้าวและพืชไร่) กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร	นางสาววรินทร์ โยธารักษ์	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง การดำเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม ข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙	เรื่อง แนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมข้าวเปลือกในประเทศไทย
๓	๑๐๔๔	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี	นางสาวนราพร สุวรรณกำจาย	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยโปรแกรม OneDrive
๔	๑๓๗๙	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สมุทรปราการ	นางสาวรุ่งนภา ทองสงฆ์	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของ สหกรณ์สู่ประชาคมอาเซียน "วิถีตลาด วิถีสหกรณ์"	เรื่อง แนวทางการเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ ในจังหวัดสมุทรปราการ
๕	๑๔๕๑	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบางละมุง ศรีราชา สัตหีบ) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	นางสาวพิมพ์มาศ สิมหชาติ	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัทแคร์เท็ก เอเชีย จำกัด ที่จัดตั้งใหม่ เข้าสู่เกณฑ์การประเมินมาตรฐานสหกรณ์	เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรธรรมชาติวิถีสมาชิก จำกัด ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖	๒๗๘๔	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	นางสาวณัฐญาภรณ์ แพเอี่ยมทรัพย์	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง การจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนียนจังหวัด หนองคาย จำกัด	เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์สู่มาตรฐาน สหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย

๒๒๗

ตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้ จากระดับเริ่มต้นของสายงาน				ผู้ครองตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก		ชื่อผลงาน	ข้อเสนอแนวคิด
ลำดับ ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง	สังกัด	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง		
๗	๒๘๒๐	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครพนม นาหว้า โพนสวรรค์) สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนครพนม	นายวิทยา เครือเขื่อนเพชร	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง การแนะนำ ส่งเสริมเพื่อรักษามาตรฐาน สหกรณ์กองทุนสวนยางโพนสวรรค์ จำกัด	เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์กองทุน สวนยางโพนสวรรค์ จำกัด
๘	๒๖๗๓	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอชุมแพ ภูผาม่าน สีชมพู) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	นางสาวบุศยานุช โชคสวัสดิ์ธนะกิจ	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง การแนะนำส่งเสริมการจัดทำบัญชีสหกรณ์ เคหสถานบ้านมั่นคง	เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ สหกรณ์เคหสถานบ้านคือชีวิต จำกัด
๙	๒๕๕๗	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อุบลราชธานี	นางสาวจิราภรณ์ เอื้อสามาลัย	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ของสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
๑๐	๒๕๕๐	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ นาตาล โพธิ์ไทร) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อุบลราชธานี	นางสาวอุไรวรรณ จันมานิจ	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองผือ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์	เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ที่ดีของสหกรณ์การเกษตรหนองผือ จำกัด
๑๑	๑๙๒๑	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	นางสาววนิดา นาคอ้าย	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำนายนางลือ	เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานในเครือโรงแรมสุริวงค์เชียงใหม่ จำกัด ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ตัวชี้วัดที่ ๓
๑๒	๑๙๘๔	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเชียงใหม่) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	นายสุชีพ ภูสว่าง	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง การส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรแม่วาก จำกัด ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	เรื่อง แนวทางการเพิ่มปริมาณธุรกิจสินเชื่อของ สหกรณ์การเกษตรแม่วาก จำกัด
๑๓	๒๒๑๒	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	นายภัทร กันทาสุข	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง โครงการ "ส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วย ธรรมภิบาล" ประจำปี ๒๕๖๑ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด)	เรื่อง แนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุน พัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้ จากระดับเริ่มต้นของสายงาน				ผู้ครองตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก		ชื่อผลงาน	ข้อเสนอแนวคิด
ลำดับ ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง	สังกัด	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง		
๑๔	๒๑๕๒	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ลำปาง	นางสาวญาณพัฒน์ เสาร์พันธ์คำ	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่ คทช. จังหวัดลำปาง (ป่าแม่ยาวฝั่งซ้าย)	เรื่อง การยกระดับสินค้าชาวอินทรีย์และชาว GAP ครบวงจร ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตของ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด
๑๕	๒๑๖๔	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองน่าน บ้านหลวง ภูเพียง สันติสุข แม่จริม) สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดน่าน	นางนิภาพร คำมุงคล	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง การแนะนำส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรรักษา เกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร	เรื่อง การบริหารความเสี่ยงธุรกิจสินเชื่อของ สหกรณ์เครดิตยูเนียนอมใจพัฒนา จำกัด
๑๖	๒๑๙๑	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่	สิบทิชนาธิป พิมพิรัตน์	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง การบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด	เรื่อง กระบวนการส่งเสริมสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ให้มีประสิทธิภาพ
๑๗	๘๐๓	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอสวรรคโลก ศรีสีขนาลัย ทุ่งเสลี่ยม) สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสุโขทัย	นางสาวนุชนาง พลheim	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง การส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตร กองไกรลาศ จำกัด รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ด้วยการประชุมกลุ่ม	เรื่อง การส่งเสริมสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะน้อย หมู่ ๕ จำกัด ให้รักษา มาตรฐานได้
๑๘	๖๕๔	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตต์	นายภฤติพงศ์ บุญเรือง	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไชยมงคล จำกัด	เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจการสหกรณ์ ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไชยมงคล จำกัด
๑๙	๒๒๓๘	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุดรดิตต์ ลับแล ทรอน) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตต์	นางสาวจุฑารัตน์ จันทะวงศ์	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง การตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ สหกรณ์ : สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งอุดรดิตต์ จำกัด	เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบกิจการ ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตต์
๒๐	๑๖๒๙	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุทัยธานี) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี	นายปริตา รอดนวล	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสหกรณ์เป็นเครื่องมือ ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จำกัด	เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จำกัด โดยการจัดทำแผนกลยุทธ์ แบบแนะนำ